

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số *27* /STNMT- TTr

Điện Biên, ngày *12* tháng *4* năm 2018

V/v trả lời đơn kiến nghị của ông Trần Duy
Đông cư trú tại Đội 19, xã Noong Hẹt,
huyện Điện Biên

Kính gửi: Ông Trần Duy Đông
cư trú tại Đội 19, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên

Ngày 15/3/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được văn bản số 533/UBND-KTN ngày 08/3/2018 của UBND tỉnh Điện Biên về việc kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung phản ánh của ông Trần Duy Đông hiện đang cư trú tại Đội 19, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên. Ngày 26 tháng 3 năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với UBND huyện Điện Biên, UBND xã Noong Hẹt, Trưởng thôn đội 19 xã Noong Hẹt, ông Trần Duy Đông và Công ty TNHH Lâm My tiến hành làm việc và kiểm tra xác minh thực tế đối với nội dung đơn kiến nghị ngày 02 tháng 12 năm 2017 của ông Trần Duy Đông theo phiếu chuyển số 180007/PC-TKBT ngày 25/01/2018 của Ban thư ký biên tập Đài truyền hình Việt Nam.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra của tổ xác minh. Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời đối với nội dung đơn kiến nghị của ông Trần Duy Đông hiện đang cư trú tại Đội 19, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên như sau:

1. Đối với nội dung: “*Từ năm 2007 đến năm 2015 có một số đơn vị dùng máy móc khai thác cát sỏi không phải ở dòng sông Nậm Rốm mà là khai thác vào nhiều diện tích đất canh tác của nhân dân đang sản xuất diện tích lên đến một vài chục ha*”:

Qua làm việc và xác minh, UBND xã cho biết: thời điểm năm 2007 đến năm 2015 có một số hộ gia đình, cá nhân khai thác cát trái phép trên địa bàn xã quản lý. Tuy nhiên tại thời điểm đó các đơn vị này chỉ khai thác tại lòng sông và diện tích bãi bồi ven sông không khai thác vào diện tích đất màu đang canh tác của dân. Việc khai thác trái phép trên qua nhiều phản ánh dư luận, UBND xã đã phối hợp cùng các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra, xử lý và áp dụng các biện pháp đình chỉ khai thác và xử phạt theo quy định. Đối với nội dung ông Đông phản ánh “*diện tích lên đến 1 vài chục ha*” là phản ánh chung trên địa bàn toàn xã chứ không chỉ riêng diện tích đội 19, xã Noong Hẹt như ông đã phản ánh trong nội dung đơn, hiện nay nhiều diện tích đã được người dân cải tạo lại và đưa vào canh tác. Do vậy nội dung phản ánh là có đúng có sai.

2. Đối với nội dung: “*Khu vực khai thác sâu xuống hơn chục mét, khiến cho nguồn nước bị sục cạn hiện các giếng nước của dân sinh hoạt cũng bị cạn sâu*”:

Qua kiểm tra khoảng cách từ vị trí khai thác đến khu dân cư gần nhất khoảng 350m. Hiện tại các hộ dân đội 19 đang sử dụng nước giếng đào và giếng khoan để sinh hoạt, tổ xác minh đã kiểm tra 03 giếng nước của các hộ gia đình

gần nhà ông Trần Duy Đông như: ông Trần Thanh Hời; ông Khúc Văn Quang và ông Trần Văn Cường, các giếng đào từ năm 1984 đến nay và theo phản ánh của 03 hộ trên thì mực nước giếng vẫn bình thường, không có dấu hiệu suy cạn. Qua trao đổi với ông Đông, ông cho biết giếng đào của gia đình ông hai năm gần đây vào mùa khô lượng nước trong giếng ít đi, gia đình ông bơm khoảng 5 phút là hết nước, do đó việc ông nghĩ là do quá trình hoạt động khai thác cát của các hộ gia đình, cá nhân gây ra. Như vậy việc ông kiến nghị phản ánh đã nêu ở trên là sai, thiếu cơ sở để xác định.

3. Đối với nội dung: *“Năm 2015 đơn vị Trường Thảo khai thác vào mấy nghìn m² thì đoàn bắt chõ đất san lấp lại mặt bằng sau đó 6-7 tháng sau tôi lại thấy doanh nghiệp anh Lâm My lại tiếp tục khai thác khu vực đó, khu vực đó trở thành hố sụt sâu, không những thế mà bây giờ còn khai thác vào tới trên 1 ha đất sản xuất canh tác mà xã chia cho các khẩu gia đình của đội 19 xã Noong Hệt. Đây là đất xã giao cho dân để dân trồng trọt mưu sinh hàng ngày, vậy mà bây giờ bị ảnh hưởng không có đất, không thể trồng trọt được nữa nên các hộ gia đình bị ảnh hưởng không có thu nhập để sinh sống hàng ngày”:*

- Qua làm việc và xác minh, UBND xã cho biết từ năm 2015 đến nay doanh nghiệp Trường Thảo không còn khai thác tại khu vực trên. Vì vậy nội dung này theo phản ánh là sai. Qua thực tế làm việc ông Trần Duy Đông cho biết vào năm 2015 là ông Trần Đại Long tiến hành khai thác tuy nhiên do trước đây ông Long làm việc tại doanh nghiệp Trường Thảo nên cho rằng doanh nghiệp Trường Thảo khai thác.

- Tại thời điểm kiểm tra khu vực đội 19, xã Noong Hệt tổ xác minh không phát hiện có hoạt động khai thác cát. Tuy nhiên, qua kiểm tra hiện trường diện tích đã khai thác khoảng 7.300 m² có độ sâu khai thác giao động từ 4 đến 7m. Qua xác minh, diện tích trên thuộc đất của các hộ: ông Nguyễn Văn Hải, Lương Thị Thanh, Trần Văn Tấn, Trịnh Văn Lâm, Bùi Xuân Chí, Trịnh Hùng Kim, Vũ Thị Cửu, Nguyễn Văn Dân và hộ ông Trần Duy Đông- (nguyên đơn). Đối chiếu hồ sơ và bản đồ địa chính cho thấy: Diện tích trên thuộc thửa đất số 11, tờ bản đồ số 25c- 48-d đo đạc năm 1994, loại đất M (trồng màu) được UBND huyện Điện Biên cấp giấy chứng nhận QSDĐ số B107202 số vào sổ 52QIII, cấp ngày 10/7/1995 cho tập thể đội 19 quản lý và canh tác. Theo đó tập thể Đội 19 cân đối diện tích đã được cấp chia theo nhân khẩu cho các hộ gia đình đội 19 để canh tác. Trong đó có hộ (ông Trần Duy Đông- nguyên đơn) cũng có diện tích đất được chia nằm trong diện tích 7.300m² như ông đã phản ánh, hơn nữa tại thời điểm đó (ông Trần Duy Đông- nguyên đơn) là trưởng thôn đội 19 xã Noong Hệt. Đối với diện tích đã nêu trên, Công ty TNHH Lâm My đã hợp đồng, thỏa thuận với các hộ: ông "Trần Duy Đông nguyên đơn", Lương Thị Thanh, Nguyễn Thế Dân, Nguyễn Văn Hải để thuê đất làm khu vực phụ trợ thuộc dự án khai thác cát lòng sông Nậm Rốm làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực đội 19, xã Noong Hệt và đội 19, xã Noong Luông, huyện Điện Biên đồng thời Công ty đã khai thác cát trái phép trên diện tích như đã thỏa thuận nêu trên. Tuy nhiên việc khai thác trên đã được UBND xã và UBND huyện cùng các ban ngành kiểm tra, xử phạt đối với Công ty và yêu cầu Công ty dừng khai thác; Công ty đã nghiêm túc chấp hành và dừng hoạt động khai thác từ tháng 5 năm 2017. Ngoài Công ty

TNHH Lâm My, việc khai thác cát đối với diện tích nêu trên một phần là do một số hộ dân có đất đã tự ý khai thác cát trái phép, sử dụng sai mục đích trên diện tích đất đã được chia khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.

Mặt khác, (ông Trần Duy Đông- nguyên đơn) là người khởi kiện trong việc thỏa thuận hợp đồng thuê đất để sử dụng vào mục đích phục vụ cho việc khai thác khoáng sản với Công ty TNHH Lâm My (có hợp đồng thuê đất ngày 01/1/2016 kèm theo) khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.

4. Đối với nội dung: “Có các đoàn công tác về lập biên bản thu máy, chôn cọc cấm đường nhưng không hiểu là có 1 sức mạnh gì mà chỉ được ít ngày thì việc khai thác lại tiếp diễn”:

- Đối với nội dung này, UBND huyện đã thành lập nhiều đoàn kiểm tra và chỉ đạo UBND xã phối hợp cùng các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra, xử lý đồng thời áp dụng nhiều biện pháp nhằm hạn chế đối với các trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai, khoáng sản. Đối với việc chôn cọc cấm đường, UBND xã đã phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc chôn cọc, cấm đường. Sau một thời gian khi Công ty TNHH Lâm My được UBND Tỉnh Điện Biên cấp giấy phép khai thác khoáng sản số 06/GP-UBND, ngày 25/8/2017, UBND xã cùng đại diện Công ty đã tiến hành thực hiện việc nhổ cọc, mở lối đi để tạo điều kiện cho Công ty tiến hành xây dựng cơ bản mỏ.

- Việc Công ty TNHH Lâm My được cấp Giấy phép khai thác là đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên Công ty hiện vẫn đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục liên quan, để đủ điều kiện tiến hành khai thác, chứ không có sức mạnh gì như ông đã phản ánh trong nội dung đơn. Như vậy việc ông Trần Duy Đông phản ánh như đã xác minh ở trên là có cơ sở.

Như vậy việc ông Trần Duy Đông phản ánh trong đơn kiến nghị có những phần đúng. Tuy nhiên một số nội dung kiến nghị còn thiếu cơ sở, mang tính chủ quan của cá nhân ông Đông, do đó không có đủ căn cứ để kết luận hơn nữa chính ông Đông là người tiếp tay cho Doanh nghiệp làm sai dẫn đến xảy ra vụ việc như đã phân tích ở trên, trách nhiệm này trước hết thuộc về UBND xã Noong Hẹt, tập thể thôn đội 19 thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý về đất đai, khoáng sản ở địa phương quản lý sau đó là cá nhân ông Đông cũng cần rút kinh nghiệm khi gửi đơn kiến nghị phản ánh phải đúng thực tế khách quan, không mang ý chí chủ quan của cá nhân để phản ánh với các cấp, các ngành.

Trên đây là ý kiến trả lời của Sở Tài nguyên và môi trường đối với đơn kiến nghị của ông Trần Duy Đông cư trú tại Đội 19, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên gửi Ông Trần Duy Đông biết để thực hiện./

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UBND tỉnh Điện Biên (Để biết);
- Ban thư ký biên tập Đài truyền hình Việt Nam;
- UBND huyện Điện Biên;
- UBND Noong Hẹt;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu VT, KS, TTr.

